

เกิดจากการ เรียงรองของประชาชนชาว

จังหวัดเชียงราย โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้น

มาเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของ  
ประเทศ มีความมุ่งมั่นในอันที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช  
ชนนี เพื่อการปลูกป่า สร้างคน ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ฝึกฝนในการฝึกฝนตน เพื่อความรอบ  
รู้ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ รวมทั้งการศึกษาวิจัย การสอน การให้บริการทางสังคม ตลอด  
จนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับทิศทางของประชาคม  
นานาชาติ โดยยึดมั่นในคุณธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของ  
ชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม  
และกระจายความเสมอภาคทางการศึกษา ไปสู่ภูมิภาค

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งใน  
จังหวัดเชียงราย เพราะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะพบกับความสวยงามของ  
สถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม การออกแบบกลุ่มอาคารนั้นมีรูป  
ลักษณะของอาคาร ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบ



รมราชชนนี และสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมล้านนา โดยนำเอาสถาปัตยกรรมของไร่แม่ฟ้าหลวงมา  
ประยุกต์และผสมผสานเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นรูป  
แบบของสิ่งต่าง ๆ ที่สมเด็จพระย่าทรงโปรดลงในงานออกแบบอาคาร เช่น สีแดง จะใช้กับสีหลังคา  
และอาคารตามความเหมาะสม กลุ่มดวงดาวพาดานในพระตำหนักคอยตุง บนจาน และลายผีพระ  
หัตถ์ของสมเด็จพระย่า จะสะท้อนลงบนลานเอนกประสงค์และการวางผังอาคารเปรียบเสมือนกลุ่ม  
ดาวที่แผ่รัศมีออกจากส่วนกลาง อันเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย อันเสมือนหัวใจของการศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย  
นอกจากนี้ยังนำเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมเมืองร้อนมาประยุกต์ใช้ เช่น ลักษณะอาคาร



ที่โอบปดล้อมสวนทำให้เกิดร่มเงา ความเป็นสัดส่วน การจัดรูปแบบและสัดส่วนอาคารเป็นรูป  
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้มีขนาดเหมาะสมและได้แสงสว่างตามธรรมชาติมากที่สุด ได้ถูกโล่งเกิดการ  
ระบายลมที่ดี ใช้ประโยชน์สำหรับเป็นที่นั่งพักของนักศึกษาและเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  
ในฤดูฝน และการใช้เสาดลอยในชั้นล่างของอาคารส่วนใหญ่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพ  
ภูมิประเทศที่มีความลาดเอียงได้ง่าย นอกจากกลุ่มอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมกับ  
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งถือได้  
ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคที่รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสร้างขึ้น  
อย่างสมบูรณ์และจัดหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสอนและศึกษาภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพ  
โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้เป็นศูนย์แห่งไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยังคงเป็นการจัดสร้างขึ้นมาเนื่องในวโรกาสวัน  
คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 100 ปีอีกด้วย ซึ่ง  
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  
และชาวต่างประเทศได้อย่างดี เพราะภายในศูนย์มีการออกแบบที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน  
แท้ ๆ ทั้งบรรยากาศ ตัวอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งศิลปะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบริเวณศูนย์ภาษาและ  
วัฒนธรรมจีนล้วนมีความหมายที่น่าสนใจให้ศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมากมาย

เขียน อธิกรณคดี

